

Số: 368/STNMT-TTCNTT
V/v khảo sát số lượng hồ sơ lưu trữ,
hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

Tiền Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Văn Phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn
Phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã.

Để hoàn chỉnh số liệu phục vụ xây dựng Kế hoạch chỉnh lý, Scan (quét) hồ
sơ lưu trữ về đất đai trên toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn Phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, Chi
nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã: Khảo sát, thống
kê số lượng hồ sơ đăng ký đất đai hiện đang tồn đọng chưa được chỉnh lý đưa
vào lưu trữ theo quy định. Việc thống kê khảo sát số liệu phải được thể hiện
rõ theo nội dung của bảng khảo sát ngoài ra cần thể hiện các nội dung sau:

- Tổng số lượng hồ sơ đăng ký đất đai từ năm 2018 trở về trước trong đó
cần phân tích rõ :

+ Số lượng hồ sơ phát sinh trước khi hình thành hệ thống Văn phòng một
cấp trong đó có bao nhiêu hồ sơ đã được scan (quét); chưa scan (quét); số lượng
trang bình quân một hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ phát sinh trong quá trình thực hiện dự án VLAP đối với
các địa phương có thực hiện dự án VLAP trong đó có bao nhiêu hồ sơ đã được
scan (quét); chưa scan (quét); số lượng trang bình quân một hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ phát sinh sau khi hình thành hệ thống Văn phòng một
cấp trong đó có bao nhiêu hồ sơ đã được scan (quét); chưa scan (quét); số lượng
trang bình quân một hồ sơ.

Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh theo dõi, chỉ đạo các Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai khảo sát báo cáo đầy đủ số liệu và gửi về theo đúng thời
gian quy định.

Báo cáo số lượng hồ sơ hiện đang quản lý sử dụng vào mẫu khảo sát và
gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin
– Sở Tài nguyên và Môi trường trước **ngày 30 tháng 01 năm 2019**, đồng thời
gửi file khảo sát về địa chỉ mail: nguyenantnmt2023@gmail.com

Mọi thông tin liên hệ:

Ông: Nguyễn Trường An, Điện thoại: 0973.614.711

Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường

Điện thoại: 02733.870.508

(Tài mẫu khảo sát tại: <http://stnmt.tiengiang.gov.vn/bao-cao-thong-ke>,
Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyên cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTCNTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Kiệt